

คู่มือออนไลน์

(17 มีนาคม 2560)

โดย ชรรมาธิปติ

ห้ามเลี้ยงโชค เล่นการพนันเด็ดขาด สำหรับดวงชะตานี้

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของคุณผู้ใช้นามว่า วิสกี เกิดวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2509 เวลา 14.54 น. กรุงเทพฯ เพศหญิง

คำถามแรก ดวงชะตานี้ประกอบอาชีพอะไรเหมาะสมที่สุดคะ (ปัจจุบันออกแบบสิ่งพิมพ์ และ พิมพ์งานย่อยเล็กๆในครอบครัว รายได้ไม่พอแบ่งปันในครอบครัวคะ

ดวงดาวของคุณชี้ว่า คุณควรทำงานที่เกี่ยวข้องกับการทำเอกสารที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้ามา เกี่ยวข้อง งานติดต่อสื่อสาร เอกสาร สิ่งพิมพ์ และ ต้องใช้ศิลปะเข้ามาร่วมด้วยเป็นองค์ประกอบ ซึ่งก็ตรงกับสิ่งที่คุณทำอยู่ในขณะนี้ คือ ออกแบบสิ่งพิมพ์ และ พิมพ์งานย่อยๆ

งานอีกอย่างที่คุณสามารถทำได้ก็คือ งานทางด้านกฎหมาย ทุนความ เหล่านี้เป็นต้น

แต่ดูเหมือนว่า แม้คุณจะทำหน้าที่สอดคล้องกับดวงชะตาแล้ว แต่รายได้ก็ยังไม่ดีตามที่คุณเขียนมา ทั้งนี้ก็เพราะพื้นชะตาเดิมของคุณ เรื่องการเงินของคุณค่อนข้างจะอ่อนแอ ขึ้นๆลงๆ และ ยังถูกดาวทำร้าย ทำให้เกิดความเสียหายโดยไม่คาดคิดได้ง่ายอีกเช่นกัน

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปีพ.ศ. 2557 เป็นต้นมา การเงินของคุณไม่สู้ดีนัก รายจ่ายค่อนข้างมาก พอเข้าสิงหาคม ปีพ.ศ. 2558 จนถึงมีนาคม พ.ศ. 2560 สถานการณ์การเงินก็ยังไม่ดีขึ้น อาจจะหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำ

นอกจากนี้ ยังอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารสัญญา หรือ อาจจะมีปัญหากับพี่น้องก็ได้

เดือนมีนาคมพ.ศ. 2560 ถึง เมษายน พ.ศ. 2561 โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงครึ่งหลังของเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ให้ระมัดระวังเรื่องการเดินทาง อุบัติเหตุ เสี่ยงเลือดเนื้อ ขับรถควรจะมีระวัง อย่าขับรถเร็ว จนเกินไป หากหลีกเลี่ยงได้ก็ไม่ควรขับรถตอนกลางคืน

คำถามที่สอง ดวงชะตานี้ สามารถลงทุนใน FOREX ได้มั้ยคะ (เทรดทองนะค่ะ) จะประสบความสำเร็จมั้ย

จากพื้นชะตาเดิมของคุณ ผมไม่สนับสนุน(อย่างยิ่ง)ที่คุณจะลงทุนใน FOREX หรือ ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เพราะการลงทุนแบบนี้ ไม่ต่างอะไรกับการพนัน หากต้องการจะเล่นทอง ผมขอแนะนำให้ซื้อทองคำแท่งเก็บไว้จะดีกว่า

ดวงในเรื่องของการเสี่ยงโชคของคุณนั้น ไม่ดีเอาเลย แค่เล่นปั่นแปะ ผมว่าคุณก็อาจจะแพ้ได้แล้ว

นอกจากนี้ การเงินของคุณค่อนข้างจะอ่อนไหว ผกผัน ขึ้นๆลงๆ เหมือนตุ๊กตาล้มลุก และมีโอกาสที่จะเสียหายอย่างไม่คาดคิดได้ หากลงทุนในรูปแบบเหมือนการเล่นการพนันแล้ว เจ็งแน่นอน

ผมเองก็แปลกใจเหมือนกัน เพราะคุณบอกว่า ธุรกิจที่คุณทำอยู่นี้ ไม่พอแบ่งปันในครอบครัว คุณ จะเอาเงินที่ไหนไปลงทุน

แต่ครั้งเมื่อคุณแล้วก็เห็นว่า คุณน่าจะมีเงินเก็บสะสมอยู่บ้าง เงินสะสมมานานแล้ว ก็ขอเตือนนะ ครับว่า เงินที่เก็บนี้ อาจจะมีปัญหาเสียหายโดยไม่คาดคิดได้

ดังนั้น จึงต้องระมัดระวังในการใช้จ่าย การลงทุน การเสี่ยงโชคให้คืนะครับ ขออย่าว่า ห้ามเสี่ยง โโชคและลงทุนอะไรใหม่ๆนะครับ พยายามทำตัวนิ่งๆ ประคับประคองชีวิตไปเรื่อย อย่าโลภนะครับ

คำถามที่สาม มีเรื่องใดควรต้องระวังใน 1 – 3 ปีนี้บ้างคะ

เรื่องอุบัติเหตุ และความเสียหายในเรื่องการเงินผมก็ได้เตือนคุณไปแล้ว ที่จะเตือนต่อไปนี่ก็คือเรื่องของสุขภาพครับ

คุณจะต้องระวังเรื่อง โรคทางเดินหายใจ โรคมุมิแพ้ โรคตับ โรคไต และ โรงปอด นอกจากนี้ ก็ยังต้องระวังโรคที่เกี่ยวกับ ต่อมต่างๆในร่างกาย ฮอว์โมน และ โรคเกี่ยวกับสายตา

ขณะนี้ คุณเพิ่งจะอายุ 50 ก็ถือว่ายังไม่มากนัก แต่ก็มีโอกาสที่จะมีอาการ “วัยทอง” ที่เกิดจากการทำงานผิดปกติของต่อม และ ฮอว์โมนต่างๆ จึงควรเฝ้าสังเกตอาการของตัวเองเอาไว้

ส่วนเรื่องอื่นก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายประจำปีทุกปีนะครับ

ขอให้โชคดี รอดพ้นจากภยันตรายต่างๆครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณวิสกี้ ช่วยศกบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศ ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ ทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** **เพศ** **พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน

